

Số: /BC-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng 8 năm 2020

**BÁO CÁO**  
**Tổng kết Chương trình phát triển thanh niên**  
**huyện Triệu Sơn giai đoạn 2011-2020**

Thực hiện Công văn số 1720/SNV-XDCQ&CTTN ngày 18 tháng 8 năm 2020 của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa về việc tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn báo cáo tổng kết Chương trình phát triển thanh niên huyện Triệu Sơn giai đoạn 2011 - 2020, cụ thể như sau:

**I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH THANH NIÊN TẠI ĐỊA PHƯƠNG**

Huyện Triệu Sơn có diện tích 292.2km<sup>2</sup>, phía Đông giáp huyện Đông Sơn, phía Đông Nam giáp huyện Nông Cống, phía Nam giáp huyện Như Thanh, phía Tây Nam giáp huyện Thường Xuân, phía Tây Bắc giáp huyện Thọ Xuân, phía Đông Bắc giáp huyện Thiệu Hóa. Triệu Sơn là một huyện bán sơn địa nhưng diện tích chủ yếu vẫn là đồng bằng, địa hình thấp dần về phía Bắc, với vài con sông suối nhỏ chảy vào sông Chu ở hai huyện bên: Thọ Xuân và Thiệu Hóa. Ở phía Nam có một vài ngọn núi thấp với độ cao khoảng 250-300m, như núi Nưa ở Thị trấn Nưa. Cực Nam là thị trấn Nưa, cực Tây là xã Bình Sơn, cực Đông là xã Đồng Tiến. Dân số là 230.200 người gồm 3 dân tộc Kinh, Mường, Thái.

Triệu Sơn luôn nhận được sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước thông qua các chương trình, dự án; cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện ngày càng phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Sản xuất lương thực tăng đều, sản xuất nông nghiệp và hàng hóa đã định hình rõ nét. Kết cấu hạ tầng, kinh tế xã hội ngày càng phát triển mạnh; Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Đời sống của người dân được cải thiện và nâng lên rõ rệt, chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được nhân dân hưởng ứng tích cực. Công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện hiệu quả. Đặc biệt các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn huyện luôn xác định công tác quản lý nhà nước về thanh niên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn huyện.

Hiện nay trên toàn huyện có 55 tổ chức Đoàn cơ sở, trong đó gồm 32 Đoàn xã, 02 Đoàn thị trấn, 08 Đoàn trường, 02 Đoàn công ty và 11 chi đoàn trực thuộc với 12.305 Đoàn viên thanh niên, trong đó: đoàn viên khối địa bàn dân cư 6.195, đoàn viên khối trường học 5.700, đoàn viên khối công chức, viên chức 340, đoàn viên khối lực lượng vũ trang 70.

Trong những năm trở lại đây, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, các cấp chính quyền trong công tác thực hiện chính sách, phổ biến pháp luật đối với

thanh niên, công tác chăm lo cho đối tượng thanh niên trên địa bàn huyện có những chuyển biến tích cực. Đời sống vật chất được nâng cao, tầm vóc thể chất của thanh niên được cải thiện; thanh niên được tạo điều kiện tốt nhất để học tập, đặc biệt là thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên là con em các gia đình chính sách, người có công được hưởng đầy đủ các chính sách của Nhà nước trong giáo dục đào tạo để nâng cao trình độ dân trí, nhiều thanh niên được đi đào tạo nghề và khi trở về được định hướng nơi làm việc; Thanh niên ngày càng có tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, tham gia tích cực vào các phong trào và các hoạt động tập thể do cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các đoàn thể địa phương tổ chức phát động như tuyên truyền Luật an toàn giao thông; Chung tay cải cách hành chính; Tham gia xây dựng Nông thôn mới; học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ..... Nhiều thanh niên đã phát huy được sức trẻ, tri thức, sự quyết tâm để làm giàu từ nông lâm nghiệp hay tham gia vào sản xuất kinh doanh mang lại lợi ích cho gia đình, cộng đồng xã hội; Thanh niên huyện Triệu Sơn đã và đang có một vai trò quan trọng góp phần tham gia xây dựng, bảo vệ tổ quốc, tự nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự tại địa phương.

Tuy nhiên vẫn còn một bộ phận thanh niên sống thiếu lý tưởng, ít quan tâm đến tình hình địa phương, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, thiếu ý thức học tập vươn lên; tính chủ động, sáng tạo và năng lực thực hành sau khi đào tạo chưa đáp ứng được yêu cầu công việc thực tế; tình trạng thiếu việc làm, việc làm không ổn định còn cao.

## **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN THANH NIÊN GIAI ĐOẠN 2011-2020**

### **1. Kết quả công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện**

a) Công tác tuyên truyền, phổ biến chiến lược, Kế hoạch 1042, Chương trình, Kế hoạch của Bộ, ngành, địa phương: thực hiện Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016-2020), Kế hoạch số 66-KH/UBND ngày 26/7/2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa về thực hiện chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn đã đề ra mục đích, yêu cầu, những giải pháp và chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ để triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2020.

b) Công tác ban hành văn bản triển khai, thực hiện: Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với Ban Thường vụ Huyện đoàn Triệu Sơn kịp thời ban hành nhiều Chương trình, Kế hoạch, Hướng dẫn .. nhằm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương, các cơ sở Đoàn, Hội trên địa bàn huyện để thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển thanh niên huyện Triệu Sơn giai đoạn 2011 - 2020.

Phối hợp triển khai có hiệu quả các giải pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên và toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn huyện về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là các nội dung liên quan đến thanh niên. Các nội dung tuyên truyền tập trung vào vận động thanh thiếu niên tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tích cực tham gia các phong trào thi đua học tập, lập nghiệp, lao động sáng tạo, phong trào thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, phong trào thanh niên xung kích bảo vệ tổ quốc và các hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội.

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Hội đồng tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật huyện, Phòng Tư pháp, Công an huyện phối hợp với Huyện đoàn Triệu Sơn tổ chức các Hội nghị nhằm tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội, tham gia giao thông an toàn cho đoàn viên, thanh niên. Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện, Trung tâm Văn hóa, thông tin, thể thao và Du lịch huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phối hợp với Huyện đoàn Triệu Sơn tổ chức các hoạt động về xuất khẩu lao động, nghề nghiệp, việc làm, chọn ngành, chọn nghề và chọn trường phù hợp với khả năng và trình độ của thanh niên; tuyên truyền, vận động thanh niên tham gia các đề án về đào tạo nghề cho lao động nông thôn... Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn huyện tổ chức triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn huyện.

Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến và triển khai việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII, qua đó các ngành, cơ sở đã tổ chức nhiều cuộc thi, sinh hoạt, tọa đàm, hội thi kể chuyện, tìm hiểu về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về nếp sống trong sáng, giản dị, phong cách và lễ lối làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

c) Công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện: Thường xuyên quan tâm bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, rèn luyện và phát huy tốt ý thức trách nhiệm công dân cho đoàn viên, thanh niên. Trong giai đoạn 2011 - 2020, 100% cán bộ, công chức, viên chức trong độ tuổi thanh niên được học tập, tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; 100% đoàn viên, thanh niên được trang bị kỹ năng sống, kiến thức về bình đẳng giới, có lối sống lành mạnh, không vi phạm pháp luật và tham gia các tệ nạn xã hội, tích cực tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, để nâng cao sức khỏe về thể chất và tinh thần cho đoàn viên, thanh niên. Ủy ban nhân dân huyện chú trọng lồng ghép thực hiện các quy định của

Luật Thanh niên và hàng năm đề ra kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên trên địa bàn. Thông qua đó bảo đảm cho đoàn viên, thanh niên thực hiện các quy định về quyền và nghĩa vụ của mình trên các lĩnh vực theo quy định của Luật Thanh niên. Cụ thể như: tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ; đề nghị ngân hàng chính sách xã hội tạo điều kiện cho gia đình học sinh, sinh viên vay vốn tín dụng để các em học tập; mở các lớp huấn luyện kỹ năng cho cán bộ đoàn....

d) Công tác chủ trì, phối hợp thực hiện nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao: Hàng năm, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành các Kế hoạch để triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn huyện. Đồng thời ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân huyện với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Triệu Sơn trong công tác thanh niên; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt chiến dịch thanh niên tình nguyện trên địa bàn huyện.

## **2. Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên**

a) Thực hiện Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 về việc ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016-2020); Kế hoạch số 66-KH/UBND ngày 26/7/2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa về thực hiện chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. UBND huyện Triệu Sơn đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra đối với công tác thanh niên và phát triển thanh niên. Lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển thanh niên trong xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện pháp luật về thanh niên. Đồng thời UBND huyện đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh việc rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi cho thanh niên được học tập, đào tạo không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng nghề nghiệp.

b) Việc triển khai thực hiện các chính sách đối với thanh niên và đặc biệt triển khai Nghị định số 78/2017/NĐ-CP ngày 13/7/2017 của Chính phủ nhằm tạo chuyên biến tích cực trong việc thi hành Luật thanh niên trên địa bàn huyện. Theo đó, UBND huyện đã yêu cầu các phòng, ban, các xã, thị trấn căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền quản lý Nhà nước có trách nhiệm quán triệt đến cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị nội dung Nghị định 78 của Chính phủ; ban hành, thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên của ngành, lĩnh vực hàng năm và từng giai đoạn; tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên thuộc chức năng quản lý. Hàng năm, có trách nhiệm gặp gỡ, đối thoại với thanh niên, tham vấn ý kiến của thanh niên về các vấn đề liên quan đối với thanh niên

c) Hàng năm, việc triển khai thực hiện 06 mục tiêu và 08 chỉ tiêu của chiến lược phát triển thanh niên được chú trọng, UBND huyện đã tổ chức nhiều hoạt động

hỗ trợ thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ; đề nghị ngân hàng chính sách xã hội tạo điều kiện cho gia đình học sinh, sinh viên vay vốn tín dụng để các em học tập; mở các lớp huấn luyện kỹ năng cho cán bộ đoàn....

UBND huyện đã tham mưu cho HĐND huyện thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác thanh niên; tổ chức thực hiện chính sách pháp luật đối với thanh niên và văn bản hướng dẫn các cấp có thẩm quyền về công tác thanh niên tại địa phương, cử đội ngũ cán bộ, công chức tại địa phương tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ làm nhiệm vụ quản lý Nhà nước về thanh niên; đầu tư phát triển cơ sở giáo dục, y tế, tư vấn sức khỏe, cơ sở hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao cho thanh, thiếu niên phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội; giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên; giảm dần số thanh niên thất nghiệp ở nông thôn.

Công tác giải quyết việc làm tiếp tục được UBND huyện quan tâm, chỉ đạo phòng Lao động Thương binh và xã hội tham mưu thực hiện mục tiêu giải quyết việc làm, ổn định đời sống và nâng cao nguồn nhân lực, tăng tỷ lệ thời gian có việc làm trong năm cho lao động trẻ ở nông thôn; phát huy vai trò của lực lượng thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ thanh niên xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng.

Ủy ban nhân dân huyện đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh việc rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi cho thanh niên được học tập, đào tạo không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng nghề nghiệp.

Luôn chú trọng đến việc phát hiện, tuyển chọn, bố trí và sử dụng tài năng trẻ trên tất cả các lĩnh vực (nếu có) nhằm tạo bước chuyển biến có tính đột phá trong công tác cán bộ.

Ủy ban nhân dân huyện đã chú trọng công tác quy hoạch đối với công chức, viên chức là đoàn viên, thanh niên có trình độ, năng lực vào vị trí lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị, bảo đảm sự kế thừa giữa các thế hệ cán bộ. Tổ chức sâu rộng các hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên có cơ hội học tập, nghiên cứu khoa học, phát triển tài năng.

Tiếp tục xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao đời sống văn hóa tinh thần để thanh niên phát triển toàn diện.

Ủy ban nhân dân huyện thông qua việc tổ chức các cuộc vận động, phong trào lớn như: cuộc vận động “Học tập làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” .... đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở các cấp học. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước được nâng lên. Công tác giáo dục hướng nghiệp, nâng cao năng lực tự học, kỹ năng thực hành, phương pháp tư duy khoa học

cho thanh niên được quan tâm đúng mức; thông qua các hoạt động như: tổ chức giải chạy việt dã, bóng đá,... đã tạo sân chơi lành mạnh cho thanh, thiếu niên.

d) Bố trí nhân lực, kinh phí để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên: Thực hiện Thông báo số 327-TB/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị về việc phê duyệt Đề án Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về công tác thanh niên và Thông tư số 04/2011/TT-BNV ngày 10/2/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn bổ sung nhiệm vụ, tổ chức và biên chế của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện về công tác thanh niên được kịp thời và đồng bộ. Phòng Nội vụ huyện được giao 6 biên chế; chưa bố trí công chức chuyên trách riêng cho lĩnh vực thanh niên mà chỉ kiêm nhiệm. Tại các xã, thị trấn, UBND các xã, thị trấn đều phân công 01 công chức kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên.

Về nguồn kinh phí cho việc triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên được đảm bảo từ nguồn ngân sách Nhà nước phân bổ cho các địa phương và cơ quan, đơn vị trong năm.

### **III. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

#### **1. Kết quả đạt được.**

Giai đoạn 2011-2020, công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn huyện được triển khai tương đối toàn diện. Các nhiệm vụ trọng tâm công tác hàng năm đã được cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả. Một số mặt công tác của Đoàn đã có sự chuyển biến tích cực như: Công tác tuyên truyền, giáo dục được đầu tư đổi mới; Công tác bồi dưỡng cán bộ được quan tâm; Đoàn thanh niên cơ sở đã thực hiện tốt vai trò nòng cốt chính trị trong chỉ đạo, tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam cơ sở nhiệm kỳ 2019 - 2024. Phong trào thanh niên tình nguyện có sự đổi mới, diễn ra thường xuyên là cơ sở vững chắc để đoàn viên thanh niên trong huyện tiếp tục nỗ lực, thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt chương trình công tác Đoàn cho các năm tiếp theo.

Đặc biệt, sau khi triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên, các ngành, các cấp đã quan tâm và kịp thời cụ thể hoá các mục tiêu, chỉ tiêu phù hợp với tình hình kinh tế xã hội địa phương sáng tạo, gắn với nhiều hoạt động cụ thể.

Chủ động chỉ đạo triển khai và phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tạo điều kiện thuận lợi trong việc chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ; Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên được quan tâm, bước đầu đáp ứng nhu cầu xã hội hóa về loại hình, ngành nghề, mang lại kết quả tốt; công tác định hướng nghề, dạy nghề và giới thiệu việc làm được tổ chức thường xuyên, chú trọng chất lượng, đáp ứng yêu cầu của người lao động, hỗ trợ tạo việc làm và tự tạo việc làm cho lao động trẻ tại địa phương sau khi học nghề.

Các thiết chế văn hóa, thể thao đối với thanh niên đã từng bước được quan tâm, đầu tư xây dựng phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội của huyện, góp phần xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên rèn luyện nâng cao thể chất, văn hóa, tinh thần để phát triển toàn diện. Trong giai đoạn 2011-2020, hàng năm đều đạt được những kết quả đáng khích lệ như:

- 100% cán bộ, đoàn viên và 80% thanh niên học tập, quán triệt, tuyên truyền về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước (*Đạt 100% chỉ tiêu của năm*); 100% cơ sở đoàn tổ chức cho ĐVTN đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (*Đạt 100% chỉ tiêu của năm*).

- Trung bình hàng năm kết nạp 1.890 đoàn viên mới (*Đạt 95% chỉ tiêu của năm*);

- Hàng năm bồi dưỡng giới thiệu hàng trăm đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng, (*Đạt 20% chỉ tiêu của năm*).

- 45/59 cơ sở Đoàn tham gia lớp tập huấn cán bộ Đoàn, Hội, Đội cấp huyện. 27/36 Đoàn cơ sở tổ chức tập huấn cho đoàn viên thanh niên tại địa bàn dân cư (*Đạt 76% chỉ tiêu của năm*).

- Thành lập 01 tổ chức Đoàn - Hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước (*Năm 2019*)

- 21/36 Đoàn xã, thị trấn xây dựng được ít nhất 01 mô hình, giải pháp hỗ trợ thanh thiếu niên chậm tiến, yếu thế (*Đạt 58% chỉ tiêu của năm*).

- Trong năm đã vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi đề xuất hàng nghìn ý tưởng, sáng kiến phục vụ cho học tập, lao động, công tác và đời sống sinh hoạt lên cổng thông tin ytuongsangtao.net (*Cụ thể như năm 2019 có 1.734 ý tưởng Đạt 106% chỉ tiêu của năm*).

- Hàng năm huy động trên 10.000 lượt ĐVTN tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; 100% cơ sở đoàn địa bàn dân cư đăng ký và thực hiện ít nhất 01 công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; Trồng mới hàng nghìn cây xanh.

- Hàng năm hỗ trợ từ 20 đến 30 thanh niên khởi nghiệp, trong đó xây dựng được 4 mô hình "*Bí thư chi đoàn tiên phong khởi nghiệp*".

- Riêng năm 2019 đã có những chuyển biến tích cực trong việc:

- + Cung cấp thông tin tư vấn, hướng nghiệp cho từ 4.585 ĐVTN; giới thiệu việc làm trên 733 ĐVTN trở lên (*Đạt 100% chỉ tiêu của năm*).

- + Hỗ trợ vay vốn ít nhất 0,5 tỷ đồng cho thanh niên phát triển kinh tế. Nâng tổng dư nợ ủy thác năm 2019 thành 49,199 tỷ đồng (*Đạt 123% chỉ tiêu của năm*).

+ Hỗ trợ, giúp đỡ được 941 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn (*Đạt 100% chỉ tiêu của năm*); trong năm có 3 xã xây dựng mới 3 điểm vui chơi cho thiếu nhi, cải tạo được 12 điểm sinh hoạt cho thanh thiếu nhi (*Đạt 44 % chỉ tiêu của năm*); 23/36 đoàn xã, thị trấn tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi (*Đạt 64% chỉ tiêu của năm*).

## **2. Những tồn tại, hạn chế.**

Một số cơ quan, đơn vị chưa xác định rõ được chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên, chưa xác định được nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên với hoạt động phong trào của đoàn thanh niên nên còn lúng túng trong việc giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên của huyện;

Công tác phối hợp giữa các ngành có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác thanh niên chưa được chặt chẽ, việc lồng ghép các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển thanh niên trong chương trình, kế hoạch của một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế;

Một số nhiệm vụ, chỉ tiêu của Chương trình hành động thực hiện chưa đúng tiến độ, chưa đạt yêu cầu; công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ trẻ tuổi, chất lượng nguồn nhân lực trẻ chưa đáp ứng yêu cầu; hoạt động của trung tâm văn hóa, thư viện, nhà văn hóa chưa đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí rất phong phú, đa dạng và ngày càng tăng lên của thanh niên; môi trường văn hóa - xã hội còn bị ảnh hưởng tiêu cực bởi sản phẩm phi văn hóa, độc hại.

Vai trò của tổ chức Đoàn ở một số nơi còn hạn chế, chưa đồng đều, chậm đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; tác dụng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh niên còn hạn chế.

Còn một bộ phận thanh niên chưa nhận thức đầy đủ về lý tưởng cách mạng, về định hướng xã hội chủ nghĩa; kỹ năng xã hội, sức đề kháng của một bộ phận thanh niên còn thấp, niềm tin, động lực phấn đấu và cống hiến của một bộ phận thanh niên vẫn còn hạn chế, tỉ lệ thanh niên vi phạm pháp luật còn cao.

Chế độ thông tin báo cáo thực hiện chưa kịp thời, chưa đúng thời gian quy định. Báo cáo của một số đơn vị chưa thể hiện được kết quả thực tế, không có số liệu cụ thể còn mang tính chung, lý thuyết.

## **3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế.**

Nhận thức một số cấp ủy, chính quyền ở cơ sở chưa đầy đủ về công tác quản lý nhà nước về thanh niên; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị chưa phân định rõ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên với chức năng nhiệm vụ của tổ chức Đoàn thanh niên nên việc quản lý nhà nước về thanh niên triển khai còn chông chéo, lúng túng.

Nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên được bổ sung, giao cho công chức Văn phòng - Thống kê, song công chức cấp xã này phải thực hiện nhiều công việc dẫn



đến việc tham mưu, thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên chưa đạt kết quả cao.

Công tác phổ biến, tuyên truyền về Luật Thanh niên vẫn còn hạn chế, tình trạng Thanh niên mãi chơi, ỷ lại, vi phạm pháp luật còn xảy ra; Các chính sách hỗ trợ cho thanh niên chưa đáp ứng so với nhu cầu phát triển kinh tế trong giai đoạn hiện nay;

Một số ít Bí thư chi Đoàn tại các xã, thị trấn thiếu sự nhiệt tình trong việc tham gia tuyên truyền về luật Thanh niên dẫn đến tình trạng một số Đoàn viên, Thanh niên chưa nắm rõ về Luật Thanh niên.

#### **IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ GIAI ĐOẠN 2021-2030 VÀ CÁC KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT**

##### **1. Phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030**

Từ những thuận lợi, khó khăn và những kết quả đạt được trong những năm qua, UBND huyện xác định rõ trách nhiệm, đề ra các phong trào hành động phù hợp với tính chất, đặc điểm, trí tuệ của thanh niên, để lực lượng thanh niên xứng đáng là lực lượng tri thức trẻ của huyện, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030 về công tác Đoàn và phong trào thanh niên như sau:

##### **1.1. Tăng cường công tác giáo dục chính trị - tư tưởng:**

- Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên; đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cách mạng và văn hóa của Đảng, của Đoàn và địa phương.

- Chú trọng đến việc nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của đoàn viên thanh niên. Tuyên truyền và vận động đoàn viên thanh niên thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

- Phát động phong trào thi đua trong đoàn viên chào mừng Đại hội Đảng các cấp, những ngày Lễ lớn trong năm.

- Tiếp tục hưởng ứng thực hiện mạnh mẽ cuộc vận động “ Tuổi trẻ huyện Triệu Sơn học tập và làm theo lời Bác”.

- Tích cực chú trọng đối với cấp uỷ và chính quyền về công tác chuyên môn, công tác cán bộ đoàn và các hoạt động phong trào.

##### **1.2. Xây dựng củng cố tổ chức Đoàn thanh niên:**

Xác định thanh niên là lực lượng chủ chốt trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, trực tiếp quan tâm đến công tác thanh niên, phát huy sức mạnh, tính xung kích, tích cực của thanh niên trên các lĩnh vực, tạo mọi điều kiện để tổ chức Đoàn, Hội hoạt động có hiệu quả, phát động nhiều phong trào hành động trong thanh niên, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đoàn thanh niên thực hiện tốt công tác thanh niên; quan tâm chăm lo giáo dục và giải quyết kịp thời nhu cầu chính đáng của thanh niên; phát huy vai trò thanh niên trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện.

Tăng cường công tác xây dựng tổ chức Đoàn. Tiếp tục giữ vững sự đoàn kết nhất trí trong phong trào thanh niên. Phát huy dân chủ trong Đoàn viên thanh niên, chọn lọc những nhân tố tích cực, tiên tiến điển hình làm hạt giống cho phong trào hoạt động của thanh niên. Thường xuyên tạo điều kiện tổ chức các phong trào giao lưu, sinh hoạt của thanh niên để trao đổi và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau nhằm khơi dậy phong trào Đoàn, Hội, Đội.

### **1.3. Tổ chức các hoạt động cụ thể:**

Ngoài những hoạt động thường xuyên của công tác Đoàn và phong trào thanh niên, trong thời gian tới cần chú ý những hoạt động lớn sau đây:

- Tích cực tổ chức và tham gia sinh hoạt chào mừng các ngày lễ lớn trong năm như ngày: các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp, ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày thành lập Đoàn 26/3, Quốc tế Lao động 1/5, ngày sinh Bác Hồ (19/5), Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (2/9), ngày Thương binh liệt sỹ (27/7), ngày thống nhất đất nước (30/4)... qua đó tuyên truyền, giáo dục cho Đoàn viên thanh niên am hiểu về truyền thống đấu tranh cách mạng, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.

- Chú trọng đến các phong trào bề nổi ở các cơ quan, đơn vị như: tổ chức giải bóng đá, cầu lông, bóng chuyền truyền thống trên địa bàn huyện nhằm hưởng ứng phong trào tập thể dục, rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ.

- Triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt hàng đầu.

- Đẩy mạnh các phong trào, các hoạt động tình nguyện do đoàn cấp trên và các đơn vị phát động.

- Có phương án cụ thể để đảm nhận một số công trình của cơ quan để gây quỹ hoạt động cho Đoàn.

- Tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

### **1.4. Tăng cường tham gia xây dựng Đảng và chính quyền**

Quan tâm đến các hoạt động tổ chức cho Đoàn viên thanh niên tham gia góp ý kiến xây dựng các dự thảo văn kiện của Đảng, các quy chế, nội qui hoạt động của các cơ quan, đơn vị, góp ý phê bình cán bộ, đảng viên, tích cực tham gia vào cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiết kiệm chống lãng phí.

**1.5. Chú trọng đến việc nâng cao trình độ, phát triển toàn diện của thanh niên; Phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao.**

**1.6. Giáo dục nghề nghiệp và kỹ năng nghề nghiệp, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên.**

## **2. Kiến nghị, đề xuất**

Đề nghị cấp trên tiếp tục quan tâm xây dựng, hoàn thiện chính sách đối với thanh niên trên một số lĩnh vực, đối tượng như: dạy nghề, giải quyết việc làm, chính sách đối với thanh niên tình nguyện, tài năng trẻ...;

Quan tâm, tạo điều kiện bổ sung kinh phí cho huyện để đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cho thanh niên nhằm không ngừng nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, sức khỏe, thể lực cho thanh niên; khu vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên của huyện Triệu Sơn giai đoạn 2011-2020./.

***Nơi nhận:***

- Sở Nội vụ (b/c);
- TT HU, HĐND huyện (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện (b/c);
- Lưu: VT, NV.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Quang Trung**